

**HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 78/2015/CV-VASEP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2015

V/v hỗ trợ tác động với Hải quan Trung Quốc  
để giải phóng 03 công hàng của công ty Hải  
Sáng

**Kính gửi: - Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương**  
**- Vụ Thị trường Châu Á – TBD, Bộ Công Thương**

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có nhận được phản ánh và thư đề nghị hỗ trợ của Công ty CP Thủy sản Hải Sáng v/v 03 công hàng của công ty bị Hải quan Thượng Hải Trung Quốc giữ không cho thông quan. Theo đó, nội dung cụ thể như sau:

Công ty Hải Sáng có chuyên 03 công hàng cho khách hàng Trung Quốc, các công hàng đã đến Thương Hải vào ngày 13/3/2015 và 28/3/2015. Công ty Hải Sáng ký hợp đồng thuê với Hãng tàu **NYK Việt Nam** để vận chuyển hàng. Tuy nhiên, đến nay các công hàng này chưa được Hải quan Thượng Hải cho thông quan. Do khách hàng chưa thanh toán nên hàng còn nguyên công. Xét thấy, khách hàng không có khả năng thanh toán nên công ty Hải Sáng quyết định mang hàng về. Nhưng Công ty nhận được thông báo của NYK Thượng Hải cho biết Hải quan Thượng Hải cần **một tháng** để làm thủ tục thông quan, kiểm hóa, khai báo hải quan và sau đó hàng mới quay về.

Tuy hàng còn trong tình trạng nguyên công, chưa thông quan nhưng theo thông tin là phải theo luật của Hải quan Trung Quốc: hàng phải theo trình tự tạm nhập, tái xuất. Ngày 07/5/2015, công ty Hải Sáng đã phải chuyển tiền đặt cọc (**26.226 USD**). Mặc dù vậy, đến nay 03 công hàng vẫn chưa được thông quan. Mới đây, công ty **NYK Việt Nam** thông báo cho công ty là chờ Hải quan Thượng Hải thêm 02 tuần nữa thì thủ tục mới xúc tiến.

Như vậy, đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng Hải quan Thượng Hải không giải quyết thông quan 03 công hàng cho công ty. Hiện công ty Hải Sáng đang phải chịu chi phí lưu công là rất lớn (theo như NYK thông báo thì tổng chi phí tính đến 30/5/2015 là trên 52.000 USD). Tổng chi phí này hiện đã vượt quá tổng giá trị của lô hàng. Và điều quan trọng là đến nay Công ty Hải Sáng không thể biết được là sau **02 tuần nữa** thì 03 công hàng của công ty có được thông quan hay không hay công ty lại tiếp tục phải chờ nữa đợi và mất thêm nhiều chi phí lưu công tại cảng.

Công ty Hải Sáng đã có thư liên hệ nhờ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc hỗ trợ. Công ty dự kiến sẽ cử người sang làm việc trực tiếp tại Thượng Hải trong thời gian tới. Do việc trao đổi giữa công ty với NYK chủ yếu qua email điện tử mà không có các văn bản xác nhận của hai bên. Hiện giờ, NYK lại không hợp tác và không ký vào văn bản xác nhận các thông báo của Hải quan Thượng Hải nên Công ty không có các văn bản chính thức cần thiết để gửi Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc hỗ trợ và làm việc.

Xét thấy, Công ty Hải Sáng đang gặp khó khăn trong việc kéo lại 03 công hàng về, đồng thời nhận thấy Hải quan Thượng Hải Trung Quốc đang làm khó cho công ty cũng như không có bất kỳ một Thông báo thời gian cụ thể để giải phóng công hàng theo như quy định. Điều này đã làm cho Công ty cứ phải chờ đợi, không biết bao giờ mới được thông quan. Chi phí lưu công mà công ty Hải Sáng phải chi trả ngày càng tăng.

Căn cứ, trên nội dung đề nghị của Công ty Hải Sáng và xét thất vấn đề bất cập khó khăn nay với một DN thì cũng có thể với nhiều DN Việt Nam, Hiệp hội kính đề nghị Quý Vụ và Cục xem xét và hỗ trợ giúp giải quyết sự việc cho công ty bằng việc có tác động với Thượng vụ Việt Nam tại Trung Quốc để sớm giúp công ty nhận lại 03 lô hàng trên.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công ty Hải Sáng
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM  
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI**

  
**Trương Đình Hòe**